

ชื่อโครงการ	ระบบบริหารจัดการโรงสีข้าวเปลือก กรณีศึกษา โรงสีข้าวเปลือก นายสุมน อ่าเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โดย	นายนนทวัฒน์ พุทธสอน 55541204055-5
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัจจธรรม สุภาจันทร์
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา	2561

บทคัดย่อ

โครงการระบบจัดการโรงสีข้าวเปลือก กรณีศึกษา โรงสีข้าวเปลือกนายสุมน อ่าเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการโรงสีข้าวเปลือก กรณีศึกษา โรงสีข้าวเปลือกนายสุมน อ่าเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบที่พัฒนาขึ้นมา นั้นเป็นลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) , แผนภาพบริบท (Context Diagram) , แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) , แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล (ER – Diagram) ทำการออกแบบระบบงานโดยใช้ภาษา HTML, PHP, CSS, JavaScript และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยระบบที่พัฒนาขึ้น แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 ผู้ใช้งาน คือ ผู้ดูแลระบบ เจ้าของโรงสีข้าวเปลือก พนักงาน และลูกค้า

จากการนำระบบจัดการโรงสีข้าวเปลือก กรณีศึกษา โรงสีข้าวเปลือกนายสุมน อ่าเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปใช้งาน พบว่าระบบสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานของเจ้าของโรงสีข้าวเปลือก พนักงาน และลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

โครงการระบบจัดการโรงสีข้าวเปลือก กรณีศึกษา โรงสีข้าวเปลือกนายสุมน อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับคำปรึกษา และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงใคร่ขอกล่าวขอบคุณ ดังนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัจจธรรม สุภาจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไข ตลอดจนชี้แนะแนวทาง จนโครงการฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณโรงสีข้าวเปลือกนายสุมน อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง ที่ได้อนุญาตให้จัดทำโครงการระบบจัดการโรงสีข้าวเปลือก กรณีศึกษา โรงสีข้าวเปลือกนายสุมน อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง ที่ให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการฉบับนี้ มาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้จัดทำโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำโครงการใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เป็นอย่างสูง ที่เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู ให้โอกาสในทุก ๆ ด้าน ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้วิชาความรู้มา จนกระทั่งมีวันนี้ ขอขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อน ๆ ทุกคน ที่คอยให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและให้กำลังใจที่ดีเสมอมา และทุก ๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามที่ช่วยเหลือจนกระทั่งโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

นายณนทวัฒน์ พุททสอน